

คันทรี กรุ๊ป และ ไฟร์ซีชั่นส์ เปิดตัวซีรีส์กูร์เมต์ดินเนอร์หรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา

กรุงเทพฯ – 25 กุมภาพันธ์ 2559: บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย เปิดตัว กูร์เมต์ดินเนอร์ 2016 งานอีเวนต์ในรูปแบบดินเนอร์มื้อพิเศษจากเชฟไฟร์ซีชั่นส์ ที่สำนักงานขายโครงการไฟร์ซีชั่นส์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ

งานนี้ถูกจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน เปิดโอกาสให้แขกได้ลิ้มรสอาหารฝีมือเชฟชื่อดังและสัมผัสบรรยากาศดินเนอร์หรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากโครงการเจ้าพระยา เอสเตท ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการไฟร์ซีชั่นส์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา โรงแรมไฟร์ซีชั่นส์ กรุงเทพฯ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2561

โครงการเจ้าพระยา เอสเตทแห่งนี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 35-2-68 ไร่ (14.2 เอเคอร์) มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำยาวตลอดแนว 350 เมตร ซึ่งถือเป็นพื้นที่ริมน้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ และมีมูลค่าโครงการกว่า 32,000 ล้านบาท

กูร์เมต์ดินเนอร์ 2016 ถูกออกแบบให้เป็นงานดินเนอร์ประจำปีของโครงการไฟร์ซีชั่นส์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ โดยจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ และปีนี้เป็นปีแรก ซึ่งทางโครงการได้รับเกียรติจากเชฟชื่อดังทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ เชฟลอริส พิสทิลโล (Loris Pistillo) มือเอกของร้านอาหารอิตาลีเยน “บ็อคคาลิโน” และเชฟไซมอน วู (Simon Wu) เจ้าของเมนูอาหารวางตู้ที่ลือเลื่องร้าน “ยูหยวน” จากโรงแรมไฟร์ซีชั่นส์ โฮเทล ประเทศเกาหลีใต้

เบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราร่วมมือกับไฟร์ซีชั่นส์ ไฮเทิล แอนด์ รีสอร์ท เปิดตัว กูร์เมต์ ดินเนอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์มื้อพิเศษในแบบฉบับของไฟร์ซีชั่นส์ ก่อนการเปิดตัว “วอเตอร์ฟรอนท์ พรอมเมอนาด” แหล่งรวมร้านอาหารและบาร์ระดับเว็ลด์คลาสที่เรียงรายตลอดแนวของโครงการเจ้าพระยา เอสเตทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”

“ไฟร์ซีชั่นส์ เป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ของโครงการเจ้าพระยา เอสเตทได้ดีที่สุด เพราะเรามีความตั้งใจที่จะสร้างสัญลักษณ์แห่งใหม่ที่ดึงความเป็นที่สุดของไลฟ์สไตล์ริมน้ำ และงานกูร์เมต์ดินเนอร์นับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน ทั้งแนวคิด วัตถุประสงค์ และความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้พักอาศัยและแขกคนสำคัญ เราต้องการให้ที่แห่งนี้เป็นส่วนร่วมและจุดหมายปลายทาง และยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ไฟร์ซีชั่นส์ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการที่เหนือความคาดหมายให้กับนักเดินทางทั่วโลกอีกด้วย

ลอริส พิสทิลโล เชฟอิตาลีเยน เกิดในกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี จะร่วมโชว์ฝีมือในงานกูร์เมต์ดินเนอร์ วันที่ 25 และ 26 กุมภาพันธ์ โดยเชฟลอริสได้สร้างสรรค์เมนูอาหารมื้อพิเศษ จำนวน 5 คอร์ส เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติได้เข้าถึงความเป็นมิลาน เน้นรสชาติดั้งเดิมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น จากเมืองฟลอเรนซ์ยุคโบราณ และเมืองมิลานในปัจจุบัน

สำหรับวันที่ 27 และ 28 กุมภาพันธ์ แยกผู้มีเกียรติจะได้ลิ้มรสเมนูกว้างตั้งจากไชน่า วู ผู้สังฆประสมการณ์ร่วม 3 ทศวรรษ ทั้งนี้เซฟไชน่าได้สร้างสรรค้เมนูอาหารจีนกว้างตั้งต้นตำรับทั้งสิ้น 7 คอร์ส โดยรับประกันว่าทุกเมนูปรุงด้วยความพิถีพิถันตามสูตรโบราณ ใช้เครื่องปรุงเพียงน้อยนิดเพื่อให้เข้าถึงรสชาติตามธรรมชาติของวัตถุดิบชั้นเลิศได้อย่างเต็มที่

ไมเคิล ครอว์ฟอร์ด ประธาน บริษัท โฟร์ซีซั่นส์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับคันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ ในการเปิดตัวกูร์เมต์ดินเนอร์ 2016 ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่เราได้มอบประสบการณ์พิเศษให้แก่แขกผู้มีเกียรติ และยังเป็นการยกระดับลักซ์ชัวร์ให้กับพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย”

โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่โครงการเจ้าพระยา เอสเตท มีส่วนสำคัญในการยกระดับที่พักอาศัยริมน้ำสู่มาตรฐานใหม่ ด้วยการออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากที่ตั้งริมน้ำและรูปทรงเรขาคณิตของตัวอาคาร ทำให้ไพรเวท เรสซิเดนซ์แห่งนี้ประกอบด้วยห้องพักหุ้มมุ้งทั้งอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพและเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพมหานครโดยไร้สิ่งบดบังจากพื้นที่กว้างของทั้ง 355 ยูนิต พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยและการบริการในตำนานของโฟร์ซีซั่นส์

โครงการเจ้าพระยา เอสเตท คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2561 สำนักงานขายโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ ตั้งอยู่บนที่ตั้งของโครงการ ที่ซอยเจริญกรุง 64 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chaophrayaestate.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ขวัญฤดี มณีวงศ์วัฒนา

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร

โทร : + 66 (0) 2658 7888

อีเมล : kwanruddee@cgd.co.th

คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือคันทรี กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน โดยมีส่วนร่วมในหลากหลายธุรกิจและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในการด้านการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจจากการปฏิรูปสินทรัพย์ที่มีความซับซ้อน รวมไปถึงการมองหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างสรรค้โครงการระดับเว็ลด์คลาส นอกจากการสร้างคุณค่าเชิงไลฟ์สไตล์และสิ่งแวดล้อมแล้ว คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ ยังมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นในทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่การจัดหาข้อตกลงทางธุรกิจ ไปจนถึงแนวคิดการบริหารจัดการโครงการเพื่อความสำเร็จ โดยยึดมั่นแนวปฏิบัติที่ก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้พักอาศัย และเจ้าของธุรกิจโดยตรง

เกี่ยวกับ โฟร์ซีซั่นส์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์

โฟร์ซีซั่นส์ก่อตั้งเมื่อปี 2503 และได้สานต่อนิยามแห่งการบริการระดับหรูด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่นในการมอบมาตรฐานคุณภาพสูงสุดและการบริการที่จริงใจและเป็นส่วนตัวโดยตลอดมา ปัจจุบัน โฟร์ซีซั่นส์ มีโรงแรมและเรสซิเดนซ์ทั้งสิ้น 96 แห่งในเมืองหลักๆ และแหล่งท่องเที่ยวใน 41 ประเทศ และอีกกว่า 50 โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยโฟร์ซีซั่นส์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกและเป็นแบรนด์ที่มีเกียรติยศมากที่สุดแบรนด์หนึ่งจากผลสำรวจของผู้อ่าน วิววีโดยนักเดินทาง และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม fourseasons.com โดยติดตามข่าวล่าสุดได้ที่ press.fourseasons.com และทวิตเตอร์ @FourSeasonsPR